



สัมพันธ์

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2024

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2024 ปีที่ 58 ฉบับที่ 3145

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปีสถาปี B

พระวาจา (ยน.15:9-17)



“ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”

หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า” ให้เป็น “แกะ”

✠ คำขวัญปีสถาปี 2024 ✠

ฝันที่ทำให้ฝันต่อ

หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า”

ให้เป็น “แกะ”

“The dream that makes you dream”

A heart that transforms “wolves”
into “lambs”

โอกาสครบรอบ 200 ปี

ความฝันเก่าขบ

ของคุณพ่อบอสโก

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เราที่รักท่านทั้งหลาย อย่างนั้น จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด ถ้าท่านปฏิบัติ ตามบทบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เหมือนกับที่เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระบิดาของเรา และดำรงอยู่ในความรักของพระองค์ เราบอกเรื่องเหล่านี้ แก่ท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่กับท่าน และความยินดีของท่านจะสมบูรณ์ นี่คือนิยามของบทบัญญัติของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน ไม่มีใคร มีความรักยิ่งใหญ่มากกว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย ท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา ถ้าท่านทำตามที่เราสั่ง ท่าน เราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป เพราะผู้รับใช้ไม่รู้ ว่านายของตนทำอะไร เราเรียกท่านเป็นมิตรสหาย เพราะเรา แจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรา มิใช่ ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ ท่านไปทำงานเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่าน จะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะประทาน แก่ท่าน เราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงรักกัน”

ภรรยา - ลูก - หลาน

สร้างอุทิศแด่

มาระโก เซดอูมิ พาณิช

หัวข้อ การเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์
ธรรมล้ำลึก พระคริสตเจ้า ศูนย์กลางแห่งความรัก
ท่าที่ ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง
การดำเนินชีวิต เราจะดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้า และรักเพื่อนพี่น้องทุกคน



บทอ่านที่หนึ่ง : - กจ 10:25-26, 34-35, 44-48

ความรักของพระเจ้าทำให้มนุษย์ทุกคนรอดพ้นได้ พระองค์ไม่ทรงลำเอียง แต่ทรงพอพระทัยทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ และปฏิบัติความชอบธรรม

บทอ่านที่สอง : - 1 ยน 4:7-10

นักบุญยอห์นสอนเราให้ดำเนินชีวิตในความรัก แต่ต้องเป็นความรักที่มาจากพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรา มิใช่อยู่ที่ที่เรารักพระเจ้า

พระวรสาร : - ยน 15:9-17

พระเยซูเจ้าทรงมอบบทบัญญัติใหม่ให้แก่เรา คือ ให้เรารักกันเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักเรา ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่มาก เพราะพระองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณนรเสฏฐ์ - คุณอรพรรณ	คุณสุพจน์	คุณครุณี
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณวิชุดา	คุณพิศิษฐ์ - คุณจิราภรณ์	คุณภาวณา	คุณประไพ
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	ศัคนุรุช	คุณพรเลิศ - คุณอุมาพร	คุณบังอร	คุณพรเพ็ญ

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀



เมื่อฉันรู้จักรัก ฉันก็รู้จักพระเจ้า
 เพราะ...พระองค์ทรงเป็นความรัก

จาก... เจ้าวัด


รัก...พลีตน

พระเยซู...ทรงเลือกที่จะรัก...ในทุกสิ่งที่ทรงกระทำ
...มิใช่เพียงแค่ครั้งเดียว และก็จบสิ้น
แต่...เลือกที่จะรัก ในทุกสิ่ง...และทุกกาลเวลา

มนุษย์อาจนำเสนอชีวิตของพระองค์เป็นอย่างอื่น
แต่...ความรักแห่งการพลีชีวิตของพระองค์
ไม่เคย และไม่อาจถูกบิดเบือน
ความตายบนกางเขนปรากฏเด่นชัดบนภูเขา
จน...ไม่มีสิ่งใดอาจปิดบัง
และ...ไม่มีผู้ใดกล้าปฏิเสธ

พระเยซูชวาทหวังให้บรรดาศิษย์เลือกที่จะรัก...ด้วยการมอบชีวิต
แม้จะต้องผ่านประตูแห่งความเจ็บปวด
และแม้จะพบตนเองในห้วงชีวิตที่ว่างเปล่า
...เหลือเพียงแค่ร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรง
แต่...ความรักประการนี้ ส่องสะท้อนประเภทความรักของพระเจ้า
...ที่โลกไม่อาจหลงลืม หรือหลงผิด
ความรักที่มีต้องจ่ายด้วยชีวิต

เป็นความรักปลอมแปลง...ที่ดูธรรมดาจนทุกคนสามารถหยิบฉวยเป็นเจ้าของ
แต่...ใบประกันแห่งความรักแท้ เป็นใบชีวิตที่ยอมร่วงหล่น
...มอบให้ แม้โลหิตหยดสุดท้าย

มนุษย์...อาจไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะเลือกรักด้วยความรักนี้
แต่...เราสามารถเลือกที่จะหลง
โดย...มั่นใจว่าเบื้องหลังทุกอย่างก้าว มีความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นพลัง
และ ณ บางจุดของการเดินทาง เขาอาจได้ยินเสียงเชียร์ของพระองค์ 

น. สาราจิตต์



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



ความรักที่ยิ่งใหญ่

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระองค์สองรูปแบบ นั่นคือ แบบ “เจ้านายกับผู้รับใช้” (ยน 15:15) และแบบ “มิตรสหายกับมิตรสหาย” (ยน 15:14) แน่หนอนในฐานะพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงเป็นเจ้านายของเรา และเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ พระองค์ต้องได้รับความเคารพและเชื่อฟังสูงสุดจากเรา เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติแห่งความรัก ถ้าจะถามว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้าแบบนี้ดีและถูกต้องไหม คำตอบคือ ดีและถูกต้อง แต่ถ้าจะถามต่อไปอีกว่าความสัมพันธ์แบบนี้ดีเพียงพอสอดและดีที่สุดแล้วหรือยัง คิดว่าไม่เพียงพอและไม่ใช่ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เป็น ดูเหมือนว่าในพระวรสารวันนี้ พระองค์ทรงพอพระทัยที่จะให้เรา มีความสัมพันธ์กับพระองค์ในฐานะ “มิตรสหายกับมิตรสหาย” มากกว่าในฐานะ “เจ้านายกับผู้รับใช้” เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป เพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไร เราเรียกท่านเป็นมิตรสหาย เพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรา” (ยน 15:15)

พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่เรียกศิษย์ของพระองค์ว่า “ผู้รับใช้” อีกต่อไป สิ่งนี้ดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่า ก่อนหน้านี้พระองค์ทรงเรียกเขาอย่างนั้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คำตอบที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้าพัฒนาขึ้นทีละขั้น โดยจะเริ่มด้วยความสัมพันธ์แบบ “เจ้านายกับผู้รับใช้” เมื่อเรายังไม่มีความเชื่อที่ลึกซึ้งในพระองค์ ต่อมาเมื่อความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์สนิทแนบแน่นและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มันจะเปลี่ยนเป็นแบบ “มิตรสหายกับมิตรสหาย” ซึ่งเป็นแบบกันเองและไม่เป็นทางการเท่าใดนัก

ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์แบบ “เจ้านายกับผู้รับใช้” ตลอดเวลาและตลอดไปราวกับว่าเป็นรูปแบบเดียวเท่านั้นที่ควรจะเป็น แต่เราควรพัฒนาให้ไปถึงระดับที่สูงกว่า นั่นคือระดับ “มิตรสหายกับมิตรสหาย” สิ่งนี้จะเปลี่ยนวิถีทางในการอธิษฐานภาวนาและการดำเนินชีวิตของเรา เราจะเริ่มอธิษฐานภาวนาได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะพระองค์ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาทะของเราดำรงอยู่ในท่าน ท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเถิด และท่านจะได้รับ” (ยน 15:7) และสามารถสัมผัสสันติสุขและความยินดีในชีวิตมากขึ้น

ข้อคิดค้ำประการหนึ่งที่คุณสนับสนุนความสัมพันธ์แบบ “เจ้านายและผู้รับใช้” หยิบยกขึ้นมาได้แย้งคือ ความไม่เหมาะสมของเราที่จะเป็นมิตรสหายของพระเยซูเจ้า ถ้าพูดกันตามสถานภาพและความเป็นจริง ไม่มีใครในโลกนี้เป็นผู้เหมาะสม แต่พระเยซูเจ้าทรงคิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว และพระองค์ทรงเตือนเราว่า “มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะประทานแก่ท่าน” (ยน 15:16) ถ้าพระเยซูเจ้าทรงพอพระทัยเลือกเรา แม้ว่าเราไม่เหมาะสม และทรงรักและยอมรับอย่างที่เราเป็น เราก็ไม่ควรเพ่งมองความบกพร่องของตนเองมากเกินไป และตั้งคำถามว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใคร พระองค์จึงรักข้าพเจ้าถึงเพียงนี้” แต่เราควรเพ่งมองไปที่พระองค์ และถามพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด จึงได้รักข้าพเจ้าถึงขนาดนี้”

เราสามารถรู้ความแตกต่างระหว่างการขาดความเคารพและความสนิทสนมที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเยซูเจ้าได้อย่างไร สิ่งที่ใช้แยกแยะคือ การปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ แน่นนอนพระเจ้าทรงรักและยอมรับเราอย่างที่เราเป็น แต่พระองค์ทรงรักเรามากเกินกว่าที่จะปล่อยเราไว้อย่างที่เราเป็น เราชักลูก ๆ ของเราอย่างที่เราเป็น แต่เราก็ปรารถนาให้พวกเขาเติบโตขึ้นในทำนองเดียวกัน พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเจริญเติบโตในความรักของพระองค์ มิตรภาพและความสนิทสนมคุ้นเคยที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราไม่ควรเป็นข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวสำหรับความใจดำและความไม่สนใจใยดีต่อผู้อื่นของเรา เหมือนที่พระเจ้าทรงแสดงความรักของพระองค์ต่อเราด้วยการส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวลงมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เราต้องแสดงความรักของเราต่อพระองค์ด้วยการรักเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา ด้วยการทำแบบนี้ เราจึงสามารถรู้ว่าเราเป็นมิตรสหายของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง เพราะพระองค์ทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่า “ท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา ถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่าน” (ยน 15:14)



1. ข้าพเจ้าจะรักเพื่อนพี่น้องเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา
2. ข้าพเจ้าจะใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่นให้มากขึ้น
3. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ



จุดเด่นและจุดด้อยควรมองอะไร



ที่มา... ฟาร์เวิร์ทเมท

กาลครั้งหนึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งทรงมีพระโอรสสามพระองค์ ซึ่งวัน ๆ เอาแต่หาเรื่องบุดค้ายบ้อเสียด และเปิดโปงความบกพร่องของกันและกัน ทะเลาะกันไม่หยุด ไม่ว่าจะไปที่ไหน พระโอรสก็เอาแต่พูดถึงแต่ความดีของตัวเอง กล่าวถึงความชั่วของคนอื่น จนกษัตริย์พี่โธ่ จึงทรงขับพระโอรสออกนอกประเทศ ตรัสว่า 'ถ้าพวกเขาไม่ยอมปรับปรุงตัว ก็อย่ากลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกต่อไป' พระโอรสทั้งสามก็ออกจากประเทศไป ในระหว่างทางก็ยังคงทะเลาะกันไม่หยุด แต่ละองค์ต่างก็บอกว่าตัวเองถูก คนอื่นไม่ถูก สุดท้ายทั้งสามจึงแยกทางกันดิน

หลายวันผ่านไป เผอิญพี่น้องสามพระองค์มาพบกันเข้าอีก ที่หน้าอกและหลังของแต่ละองค์ต่างก็มีถุงแขวนอยู่ ต่างฝ่ายต่างก็ถามกันว่าถุงนั้นใส่อะไรไว้ องค์ชายใหญ่ตรัสว่า 'ถุงด้านหลังของข้าใส่จุดเด่นของญาติมิตร ถุงที่หน้าอกใส่จุดด้อยของเขา ข้าไม่เคยเปิดดูถุงที่สะพายอยู่ด้านหลังเลย ฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าจุดเด่นของญาติมิตรมีอะไรบ้าง'

องค์ชายรองตรัสว่า 'ข้าเอาจุดเด่นของตัวเองใส่ไว้ในถุงที่หน้าอก เพื่อข้าจะได้มองเห็นมันอยู่ตลอดเวลา และยังทำให้คนอื่นเห็นได้ง่ายด้วย ข้าเอาจุดด้อยของข้าเองที่คนอื่นว่าใส่ไว้ในอีกถุงหนึ่ง แยกไว้ข้างหลัง ข้าไม่เคยดูมันเลย และไม่คิดจะให้คนอื่นดูด้วย ข้าอยากจะทำให้พวกเขาเห็นแต่จุดดีของข้าเท่านั้นพอ'

องค์ชายเล็กตรัสว่า 'ถุงที่อยู่หน้าอกของข้านั้น ใส่แต่จุดเด่นของคนอื่นและบุญคุณที่ข้าได้รับ ข้ามองเห็นมันตลอดเวลา เมื่อใดที่ข้าเห็นจุดด้อยของคนอื่น ข้าจะเอามันใส่ไว้ในถุงด้านหลัง นอกจากนั้นข้ายังได้เจาะรูเล็ก ๆ ที่ใต้ถุงนี้ เพื่อให้จุดด้อยของคนอื่นไหลออกจากถุงได้ง่าย ๆ ดังนั้นข้าจึงแบกแต่จุดเด่นของคนอื่นเดินทางไป และรู้สึกตัวเบาสบายมาก ๆ'

องค์ชายใหญ่และองค์ชายรองเดินไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มรู้สึกที่ต้องแบกถุงหนักขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งสองจึงรู้สำนึกว่า 'น้องเล็กเขาสบายกว่าพวกเรามาก เราปล่อยให้สิ่งของที่ไม่ดีประโยชน์ที่บดบวมจนยึดตัวให้ตรึงไม่ได้ ล้ำปากเหลือเกิน' ดังนั้นพระองค์จึงเอาจุดด้อยของคนอื่นใส่ถุงโยนทิ้งไปจนหมด ผลก็คือมีความรู้สึกเบาสบายกว่าเดิมมากมาย

พระโอรสทั้งสามต่างสำนึกความผิดของตนได้แล้ว จึงตัดสินใจกลับไปเข้าเฝ้าพระราชบิดา เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ พระบิดาทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นพระโอรสของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และตรัสว่า 'สำหรับคนอื่นเราต้องดูจุดเด่นให้มาก ๆ ดูจุดด้อยให้น้อย ๆ แต่สำหรับตัวเองต้องดูจุดด้อยให้มาก ๆ และพยายามปรับปรุงตัวเอง อย่างนี้จึงจะมีความเจริญต่อไปได้'

การที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีนั้น ใ้หม่อมจตุตถิของคนอื่นให้มากเข้าไว้ เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การที่เราเฝ้าแต่ไปมองจุดด้อยของคนอื่น มันไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเราเองเลย จริง ๆ แล้วตัวเราเองก็มีจุดด้อยเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าตัวเองจะเก่งไปได้เสียทุกอย่าง และถ้าเราสามารถเปิดใจมองจุดด้อยของตนเองได้จริง ๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เราจะพัฒนาจุดด้อยเหล่านั้นให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ แล้วเราก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้น ดีขึ้น อีกทั้งยังได้รับความรักจากคนรอบข้าง เพราะเราไม่เคยมองจุดไม่ดีของคนอื่นนั่นเอง ความสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองในที่ที่สุด >>>



ประกาศ

สรุปข่าว



วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ประชุมกลุ่มเซอร์ร่า

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. ขอท่านได้เสนอวิงวอนสำหรับทุกคนรอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส สมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังโรงเรียน นารีวุฒิ ที่นั่นจะมีการเผาดมขลุ่ยที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระ และรับพรด้วยการปกมือจากพระสงฆ์

ประกาศศีลสมรส

นายดอมินิก ชาวีโอ ณัฐภัทร กิตติวินชนันท์ บุตรของ นายโยเซฟ นรเสฏฐ์ และ นางแบร์นาเด็ต มนสิชา กิตติวินชนันท์ จะเข้าพิธีสมรสกับ นางสาวกัญจนพร พุทธิพงษ์ปภัสร์ ธิดาของ นายจรัส และ นางประกอบ พุทธิพงษ์ปภัสร์ (ชาว จ.นครราชสีมา) ใน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 14.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวางสำหรับผู้สมรสนี้ กรุณาแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือพระสังฆราชทราบโดยตัวมาก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าสู่พิธีสมรส

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณสมพร ศรีศุภรางค์กุล มอบเงิน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของวัด ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของท่าน

ปฏิทิน พิธีบูชาพอมพระคุณ ประจำปี ๒๐๒๔

วัน - เวลา	พฤษภาคม 2024 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 5 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ น่องนัด และวิญญาณในไฟชำระ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ เทเรซา เกษร ทรัพย์เย็น (ครบ 47 ปี)	คุณฉัฐพล ประเสริฐสิน วัด คุณประกอบ – คุณสร้อยมุกข์
จันทร์ที่ 6 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ มาริอา รัชนี ตั้งสังฆกรรม (ครบ 50 วัน) อุทิศแด่ บิดา – มารดา – พี่น้อง – หลาน ๆ และวิญญาณในไฟชำระ อุทิศแด่ โยเซฟ มงคล อังคะนาวิณ	ครอบครัวตั้งสังฆกรรม ครอบครัวเสนาจักร ครอบครัวเสนาจักร
อังคารที่ 7 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ เทเรซา วันทนีย์ วันกุมภาพันธ์ และญาติพี่น้อง อุทิศแด่ คุณสุด แซ่ลิ้ม – คุณชนวิณ ธนโชติวัฒนา อุทิศแด่ อันนา พรรณี มรคา – มาริอา อรนุช ทิพภูมิ	คุณพิชญาภา วันกุมภาพันธ์ ครอบครัววลิตศิริกาญจนา น.น.
พุธที่ 8 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณสกล – คุณจารุพรรณ เทียนทอง อุทิศแด่ เปโตร สุรพล ทรัพย์เย็น อุทิศแด่ เบเนดิกโต สุพร – อักเนส ทองใบ ตั้งสังฆกรรม และญาติพี่น้อง อุทิศแด่ โยเซฟ ธนพล เวโรจน์	คุณโรจนะ เทียนทอง หลาน ลูก – หลาน คุณเกษพร เวโรจน์
พฤหัสบดีที่ 9 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา สุขสำราญสำหรับครอบครัวโอกาสครบรอบแต่งงาน 49 ปี อุทิศแด่ เลาเลนเต จำลอง – เปโตร ณรงค์ – โยเซฟ สมเกียรติ – อักเนส จามารี – มาริอา นารุณ ระดมกิจ	บุตร – ธิดา คุณนที ระดมกิจ
ศุกร์ที่ 10 19.00 น.	น.ยอห์น แห่งอาวิลา พระสงฆ์และนักปราชญ์ สุขสำราญสำหรับครอบครัววงศ์ประเสริฐสิน – ครอบครัวอิงคภากร อุทิศแด่ อันนา มาริอา กาหลง ศิริวรศิลป์ (ครบ 33 ปี) อุทิศแด่ เปโตร อนุจินต์ – มาริอา ลูกอินทร์ วงศ์ทองบาง อุทิศแด่ อันนา มุกดา – มาริอา แจ่มฟ้า โรงนกกาญจนานันต์ และญาติผู้ล่วงลับ	คุณชาคริต ลูก – หลาน ครอบครัววงศ์ทองบาง คุณวิภาวัลย์
เสาร์ที่ 11 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ มาระโก เชิดวุฒิ พาณิช อุทิศแด่ เปาโล อนันต์ – มาริอา มาลี จ้าวเทพพิทักษ์ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	ภรรยา – ลูก – หลาน บุตร – ธิดา คุณชูศรี ชมเอ